

## 25. สถานศึกษาในสังกัดกระทรวง ทบวง กรม อื่นๆ

ส่วนราชการที่มีสถานศึกษาในสังกัด มีจำนวน 7 กระทรวง และหน่วยงานอิสระต่างๆ ดังนี้ กระทรวงการคลัง กระทรวงกลาโหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงคมนาคม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม กระทรวงสาธารณสุข และหน่วยราชการต่าง ๆ

การกำหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิในระดับต่าง ๆ ของส่วนราชการ ดังนี้

1. ประกาศนียบัตร หลักสูตรไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนต้น ได้รับอัตราเงินเดือนไม่สูงกว่าอันดับ ท.1 ชั้น 4,100 บาท
2. ประกาศนียบัตร หลักสูตรไม่น้อยกว่า 1 ปี 6 เดือน ต่อจากมัธยมศึกษาตอนต้น ได้รับอัตราเงินเดือนไม่สูงกว่าอันดับ ท.1 ชั้น 4,200 บาท
3. ประกาศนียบัตร หลักสูตรไม่น้อยกว่า 1 ปี 6 เดือน ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้รับอัตราเงินเดือนไม่สูงกว่าอันดับ ท.1 ชั้น 4,900 บาท
4. ประกาศนียบัตร หลักสูตรไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนต้น ได้รับอัตราเงินเดือนไม่สูงกว่าอันดับ ท.1 ชั้น 4,300 บาท
5. ประกาศนียบัตร หลักสูตรไม่น้อยกว่า 3 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนต้น หรือ 1 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้รับอัตราเงินเดือนไม่สูงกว่าอันดับ ท.1 ชั้น 4,700 บาท
6. ประกาศนียบัตร หลักสูตรไม่น้อยกว่า 4 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนต้น หรือ 2 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้รับอัตราเงินเดือนไม่สูงกว่าอันดับ ท.2 ชั้น 5,180 บาท
7. ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือประกาศนียบัตร หลักสูตรไม่น้อยกว่า 3 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรวิชาชีพ ได้รับอัตราเงินเดือนไม่สูงกว่าอันดับ ท.2 ชั้น 5,740 บาท
8. ประกาศนียบัตร หลักสูตรไม่น้อยกว่า 3 ปี 6 เดือน ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้รับอัตราเงินเดือนไม่สูงกว่าอันดับ ท.2 ชั้น 6,020 บาท
9. ปริญญาตรีหรือประกาศนียบัตร หลักสูตรไม่น้อยกว่า 4 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้รับอัตราเงินเดือนไม่สูงกว่าอันดับ ท.3 ชั้น 6,360 บาท

- 10.ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรไม่น้อยกว่า 6 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายและได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมจากแพทยสภา ได้รับอัตราเงินเดือนไม่สูงกว่าอันดับ ท.4 ชั้น 8,190 บาท
- 11.ประกาศนียบัตรวิชาสัตวแพทย์ของกรมปศุสัตว์ หรือประกาศนียบัตรอื่น หลักสูตรไม่น้อยกว่า 1 ปี 6 เดือน ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้รับอัตราเงินเดือนไม่สูงกว่าอันดับ ท.1 ชั้น 4,900 บาท
- 12.ประกาศนียบัตรวิชาพนักงานวิทยุสื่อสาร (หลักสูตรใหม่) ของกรมการบินพาณิชย์ หลักสูตรไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนต้น ได้รับอัตราเงินเดือนไม่สูงกว่าอันดับ ท.1 ชั้น 4,100 บาท
- 13.ประกาศนียบัตรวิชาพนักงานวิทยุสื่อสารของตำรวจตระเวนชายแดนของกรมตำรวจ หลักสูตรไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนต้น ได้รับอัตราเงินเดือนไม่สูงกว่าอันดับ ท.1 ชั้น 4,100 บาท
- 14.ประกาศนียบัตรวิชาช่างวิทยุของตำรวจตระเวนชายแดน (หลักสูตรเดิม) ของกรมตำรวจ หลักสูตรไม่น้อยกว่า 1,296 ชั่วโมง ต่อจากมัธยมศึกษาตอนต้นและได้รับประกาศนียบัตรวิชาพนักงานวิทยุสื่อสารของตำรวจตระเวนชายแดน ได้รับอัตราเงินเดือนไม่สูงกว่าอันดับ ท.1 ชั้น 4,900 บาท
- 15.ประกาศนียบัตรวิชาช่างวิทยุกรมตำรวจ หลักสูตรไม่น้อยกว่า 1,611 ชั่วโมง ต่อจากมัธยมศึกษาตอนต้น และได้รับประกาศนียบัตรวิชาพนักงานวิทยุสื่อสาร ได้รับอัตราเงินเดือนไม่สูงกว่าอันดับ ท.1 ชั้น 4,900 บาท
- 16.ประกาศนียบัตรครูพยาบาลตรีหรือพยาบาลตรี ของกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข หลักสูตรไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากผู้ได้รับประกาศนียบัตรพยาบาลผดุงครรภ์ และรับราชการไม่น้อยกว่า 1 ปี ได้รับอัตราเงินเดือนไม่สูงกว่าอันดับ ท.2 ชั้น 5,740 บาท
- 17.ประกาศนียบัตรวิสัญญีพยาบาล ของกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข หลักสูตรไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากผู้ได้รับประกาศนียบัตรการพยาบาล และรับราชการไม่น้อยกว่า 1 ปี ได้รับอัตราเงินเดือนไม่สูงกว่าอันดับ ท.2 ชั้น 5,740 บาท
- 18.ประกาศนียบัตรวิสัญญี ของกรมการแพทย์ทหารบก หรือประกาศนียบัตร หลักสูตรไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้รับอัตราเงินเดือนไม่สูงกว่าอันดับ ท.2 ชั้น 5,180 บาท

19. ประกาศนียบัตรทางตจวิทยา หลักสูตรไม่น้อยกว่า 10 เดือน ต่อจากแพทยศาสตรบัณฑิตและได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม  
ได้รับอัตราเงินเดือนไม่สูงกว่าอันดับ ท.4 ชั้น 8,610 บาท
20. ปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรไม่น้อยกว่า 4 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้รับอัตราเงินเดือนไม่สูงกว่าอันดับ ท.3 ชั้น 6,360 บาท

ลำดับที่	ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร	สาขาวิชา/วิชาเอก	คุณวุฒิทาง	หมายเหตุ
<b>กระทรวงการคลัง</b>				
<b>กรมศุลกากร</b>				
1	ประกาศนียบัตรโรงเรียนศุลกากรักษ์	-	ศุลกากรักษ์	เดิมเป็นหลักสูตร 2 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนต้น เปลี่ยนเป็นหลักสูตร 1 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย ตั้งแต่ พ.ศ.2519
2	ประกาศนียบัตรศุลกากร	-	ศุลกากร	หลักสูตร 1 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย เปลี่ยนชื่อจากโรงเรียนศุลกากรักษ์เป็นโรงเรียนศุลกากร ตั้งแต่ พ.ศ.2519
<b>กระทรวงกลาโหม</b>				
<b>โรงเรียนช่างฝีมือทหาร กรมการศึกษา กองบัญชาการทหารสูงสุด</b>				
1	ประกาศนียบัตรวิชาชีพ	ช่างกลโรงงาน	ช่างกลโลหะ, ช่างกลโรงงาน	หลักสูตร 3 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนต้น
2	ประกาศนียบัตรวิชาชีพ	ช่างเชื่อมประสาน	ช่างกลโลหะ, ช่างเชื่อม, ช่างเชื่อมประสาน	หลักสูตร 3 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนต้น
3	ประกาศนียบัตรวิชาชีพ	ช่างซ่อมบำรุง	ช่างกลโลหะ, ช่างซ่อมบำรุง	หลักสูตร 3 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนต้น
4	ประกาศนียบัตรวิชาชีพ	ช่างท่อและโลหะแผ่น	ช่างกลโลหะ, ช่างโลหะ, ช่างท่อและโลหะแผ่น	หลักสูตร 3 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนต้น
5	ประกาศนียบัตรวิชาชีพ	ช่างไฟฟ้า	ช่างไฟฟ้า	หลักสูตร 3 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนต้น
6	ประกาศนียบัตรวิชาชีพ	ช่างยานยนต์	ช่างยนต์, ช่างยานยนต์	หลักสูตร 3 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนต้น
7	ประกาศนียบัตรวิชาชีพ	ช่างอิเล็กทรอนิกส์	ช่างไฟฟ้า, ช่างอิเล็กทรอนิกส์	หลักสูตร 3 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนต้น

ลำดับที่	ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร	สาขาวิชา/วิชาเอก	คุณวุฒิทาง	หมายเหตุ
8	ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง	ช่างกลโรงงาน	ช่างกลโลหะ, ช่างกลโรงงาน	หลักสูตร 2 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรวิชาชีพ
9	ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง	ช่างเครื่องกล	ช่างกลโรงงาน, ช่างเครื่องกล	หลักสูตร 2 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรวิชาชีพ
10	ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง	ช่างท่อและประสาน	ช่างโลหะ, ช่างท่อและประสาน	หลักสูตร 2 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรวิชาชีพ
11	ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง	ช่างผลิตเครื่องมือและแม่พิมพ์	ช่างเทคนิคการผลิต, ช่างเชื่อม,	หลักสูตร 2 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรวิชาชีพ
12	ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง	ช่างไฟฟ้า	ช่างไฟฟ้า	หลักสูตร 2 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรวิชาชีพ
13	ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง	ช่างยานยนต์	ช่างยนต์, ช่างยานยนต์	หลักสูตร 2 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรวิชาชีพ
14	ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง	ช่างโลหะ	ช่างโลหะ	หลักสูตร 2 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรวิชาชีพ
15	ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง	ช่างอิเล็กทรอนิกส์	ช่างไฟฟ้า, ช่างอิเล็กทรอนิกส์	หลักสูตร 2 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรวิชาชีพ
<b>กองทัพบก</b>				
1	ประกาศนียบัตรนายสิบทหารบก (ผู้ช่วยพยาบาล)	-	การพยาบาล	หลักสูตร 2 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนต้น แต่เทียบ 1 ปี ของกระทรวงสาธารณสุข
2	ประกาศนียบัตรวิชาผู้ช่วยพยาบาล	-	การพยาบาล	หลักสูตร 1 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนต้น
3	ประกาศนียบัตรวิชาพยาบาลและอนามัย (3 ปี) และประกาศนียบัตรผดุงครรภ์ (6 เดือน)	-	พยาบาลและอนามัย, ผดุงครรภ์	หลักสูตร 3 ปี 6 เดือน ต่อจากมัธยมศึกษา- ตอนปลาย
<b>กรมแพทย์ทหารบก</b>				
1	ประกาศนียบัตรหลักสูตรนักเรียน- นายสิบทหารบกเหล่าแพทย์	-	ผู้ช่วยพยาบาล	หลักสูตร 1 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

ลำดับที่	ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร	สาขาวิชา/วิชาเอก	คุณวุฒิทาง	หมายเหตุ
2	ประกาศนียบัตรนายสิบเหล่าแพทย์	-	ผู้ช่วยพยาบาล	หลักสูตร 2 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนต้น แต่เทียบเท่ากับหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล 1 ปี 6 เดือน ของกระทรวงสาธารณสุข
3	ประกาศนียบัตรนายสิบเหล่าแพทย์	-	ผู้ช่วยพยาบาล	หลักสูตร 3 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนต้น
4	ประกาศนียบัตรพยาบาลวิสัญญีกรรม	-	การพยาบาล, การพยาบาลวิสัญญี	หลักสูตร 2 ปี ต่อจากอนุปริญญาทางการพยาบาล ซึ่งเป็นหลักสูตร 2 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
<b>วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า กองทัพบก</b>				
1	ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต	-	แพทยศาสตร์	หลักสูตร 6 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
<b>กรมแผนที่ทหารบก</b>				
1	ประกาศนียบัตรนักเรียนนายสิบแผนที่	-	แผนที่	หลักสูตร 2 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนต้น
<b>โรงเรียนพยาบาล ผดุงครรภ์ และอนามัยแห่งกองทัพบก (วิทยาลัยพยาบาล กองทัพบก)</b>				
1	ประกาศนียบัตรพยาบาล ผดุงครรภ์และ- อนามัย	-	การพยาบาล, พยาบาลผดุงครรภ์และอนามัย	หลักสูตร 4 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนต้น
2	ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์	-	การพยาบาล	หลักสูตร 4 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย เทียบเท่าปริญญาตรี
3	ปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต	-	การพยาบาล	หลักสูตร 4 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

ลำดับที่	ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร	สาขาวิชา/วิชาเอก	คุณวุฒิทาง	หมายเหตุ
<b>กองทัพเรือ</b>				
<b>โรงเรียนจ่าสื่อสารทหารเรือ</b>				
1	ประกาศนียบัตรหลักสูตรนักเรียนจ่าเหล่าวิทย์	-	การสื่อสาร	หลักสูตร 2 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนต้น รับรองถึงปี 2515 (กำหนดเวลา 5 ปี)
<b>กรมสื่อสารทหารเรือ</b>				
1	ประกาศนียบัตรหลักสูตรนักเรียนจ่าพรรคนาวิน เหล่าสัญญาณ (วิทย์) ชั้นปีที่ 2	-	สัญญาณวิทย์, การสื่อสาร	หลักสูตร 2 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนต้น (รับรองถึงปี 2515)
2	ประกาศนียบัตรหลักสูตรนักเรียนจ่าโรงเรียนชุมพลทหารเรือ	-	การสื่อสาร	หลักสูตร 2 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนต้น (รับรองถึงปี 2515)
<b>โรงเรียนพยาบาล (ชาย) กรมแพทย์ทหารเรือ</b>				
1	ประกาศนียบัตรวิชาพยาบาลผดุงครรภ์	-	การพยาบาล, พยาบาลผดุงครรภ์	หลักสูตร 3 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนต้น
<b>โรงเรียนพยาบาลผดุงครรภ์ และอนามัย กรมแพทย์ทหารเรือ</b>				
1	ประกาศนียบัตรพยาบาล ผดุงครรภ์ และอนามัย	-	การพยาบาล, พยาบาลผดุงครรภ์และอนามัย	หลักสูตร 4 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนต้น
2	ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์	-	การพยาบาล	หลักสูตร 4 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย เทียบเท่าปริญญาตรี
<b>กรมแพทย์ทหารเรือ</b>				
1	ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์ระดับต้น	-	การพยาบาล	หลักสูตร 2 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

ลำดับที่	ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร	สาขาวิชา/วิชาเอก	คุณวุฒิทาง	หมายเหตุ
2	ประกาศนียบัตรพยาบาล ผดุงครรภ์ และอนามัย	-	การพยาบาล, พยาบาลผดุงครรภ์และอนามัย	หลักสูตร 3 ปี 6 เดือน ต่อจากมัธยมศึกษา- ตอนปลาย
3	ปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต	-	การพยาบาล	หลักสูตร 4 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยมหิดล
4	ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์	-	การพยาบาล	หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี/เทียบเท่าปริญญาตรี
<b>กองทัพอากาศ</b>				
<b>โรงเรียนจ่าอากาศสื่อสาร</b>				
1	ประกาศนียบัตรหลักสูตรนักเรียนจ่า อากาศสื่อสาร (ประเภทพนักงานวิทย์)	-	การสื่อสาร	หลักสูตร 2 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนต้น (รับรองถึงปี 2515)
<b>กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ กองการศึกษา</b>				
1	ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์ระดับต้น	-	การพยาบาล	หลักสูตร 2 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
<b>กรมแพทย์ทหารอากาศ</b>				
1	ประกาศนียบัตรจ่าอากาศเหล่าแพทย์ (พยาบาลชาย)	-	การพยาบาล	หลักสูตร 3 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนต้น (กรมยุทธศึกษาทหารอากาศเป็นผู้ออก ประกาศนียบัตร)
2	ปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต	-	การพยาบาล	สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยมหิดล



ลำดับที่	ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร	สาขาวิชา/วิชาเอก	คุณวุฒิทาง	หมายเหตุ
<b>โรงเรียนพยาบาลทหารอากาศ (โรงเรียนจ่าอากาศพยาบาลหญิง)</b>				
1	ประกาศนียบัตรวิชาพยาบาลผดุงครรภ์-และอนามัย	-	การพยาบาล, พยาบาลผดุงครรภ์และอนามัย	หลักสูตร 4 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนต้น
2	ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์ ระดับต้น	-	การพยาบาล	หลักสูตร 2 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
3	ประกาศนียบัตรวิชาพยาบาล (ชาย)	-	การพยาบาล	หลักสูตร 2 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย รับรองเฉพาะรุ่นปี 2509 รวม 15 คน
4	ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์	-	การพยาบาล	หลักสูตร 4 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย เทียบเท่าปริญญาตรี
<b>กระทรวงเกษตรและสหกรณ์</b>				
<b>กรมประมง</b>				
1	ประกาศนียบัตรวิชาการประมงขั้นต้น	-	การประมง	หลักสูตร 336 ชั่วโมง ต่อจากมัธยมศึกษา- ตอนต้น (ปัจจุบันเลิกสอนแล้ว)
2	ประกาศนียบัตรวิชาการประมงขั้นกลาง	-	การประมง	หลักสูตร 1 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย (ปัจจุบันเลิกสอนแล้ว)
<b>ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้</b>				
1	ประกาศนียบัตรวิชาการประมงและ วิชาวิศวกรรมเครื่องกลเรือ	-	การประมง, วิศวกรรมเครื่องกลเรือ	หลักสูตร 1 ปี 6 เดือน ต่อจากมัธยมศึกษา- ตอนปลาย

ลำดับที่	ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร	สาขาวิชา/วิชาเอก	คุณวุฒิทาง	หมายเหตุ
<b>กรมพัฒนาที่ดิน</b>				
1	ประกาศนียบัตรสำรวจจำแนกที่ดิน (ประเภทที่ 1)	-	จำแนกที่ดิน	หลักสูตร 1 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนต้น
2	ประกาศนียบัตรวิชาจำแนกที่ดิน (ประเภทที่ 2)	-	จำแนกที่ดิน	หลักสูตร 1 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรวิชาชีพ
<b>กรมชลประทาน</b>				
1	ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลจิตอาสา	-	ผู้ช่วยพยาบาล	หลักสูตร 1 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนต้น
2	ประกาศนียบัตรการชลประทาน	-	การชลประทาน	หลักสูตร 3 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
<b>กรมป่าไม้</b>				
1	ประกาศนียบัตรวิชาการป่าไม้	-	การป่าไม้	หลักสูตร 2 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนต้น (ปัจจุบันเลิกสอนแล้ว)
2	ประกาศนียบัตรวิชาการป่าไม้	-	การป่าไม้	หลักสูตร 2 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
<b>กรมวิชาการเกษตร (กรมการข้าว)</b>				
1	ประกาศนียบัตรวิชาพนักงานข้าวจิตอาสา	-	การเกษตร	หลักสูตร 1 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย (ปัจจุบันเลิกสอนแล้ว)

ลำดับที่	ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร	สาขาวิชา/วิชาเอก	คุณวุฒิทาง	หมายเหตุ
<b>กรมปศุสัตว์</b>				
1	ประกาศนียบัตรวิชาสัตวแพทย์จัตวา	-	สัตวบาล	หลักสูตร 1 ปี 3 เดือน ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย (ปัจจุบันเลิกสอนแล้ว) หลักสูตร 1 ปี 6 เดือน ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
3	ประกาศนียบัตรวิชาสัตวแพทย์	-	สัตวบาล	เดิมเป็นหลักสูตร 1 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย เปลี่ยนเป็นหลักสูตร 2 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย เมื่อ 20 ตุลาคม 2518
<b>กรมส่งเสริมสหกรณ์</b>				
1	ประกาศนียบัตรวิชาการสหกรณ์	-	การสหกรณ์	หลักสูตร 1 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
<b>กระทรวงคมนาคม</b>				
<b>กรมไปรษณีย์โทรเลข</b>				
1	ประกาศนียบัตรวิชาการไปรษณีย์โทรเลข	-	การสื่อสาร	หลักสูตร 2 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนต้น
2	ประกาศนียบัตรวิชาการไปรษณีย์-โทรคมนาคม	-	การไปรษณีย์โทรคมนาคม	หลักสูตร 1 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
3	ประกาศนียบัตรวิชาโทรคมนาคม	-	การสื่อสาร	หลักสูตร 1 ปี ต่อจาก มศ.6 แผนกวิชาช่างวิทยุโทรคมนาคม/ช่างอิเล็กทรอนิกส์/ช่างไฟฟ้า

ลำดับที่	ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร	สาขาวิชา/วิชาเอก	คุณวุฒิทาง	หมายเหตุ
<b>กรมการบินพาณิชย์ (ศูนย์ฝึกการบินพลเรือนในประเทศไทย สถาบันการบินพลเรือน)</b>				
1	ประกาศนียบัตรวิชาวิทยุสื่อสาร วิชาช่างวิทยุ หรือวิชาการควบคุม- จราจรทางอากาศ	-	การสื่อสาร, วิทยุสื่อสาร, ช่างวิทยุ, การควบคุมการจราจรทางอากาศ	หลักสูตร 2 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนต้น
2	ประกาศนียบัตรวิชาการควบคุมจราจร ทางอากาศ	-	การควบคุมจราจรทางอากาศ	หลักสูตร 1 ปี 4 เดือน ต่อจากมัธยมศึกษา- ตอนปลาย (ก.พ.ให้เท่ากับหลักสูตร 1 ปี 6 เดือน ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย)
3	ประกาศนียบัตรวิชาสื่อสารการบิน	-	สื่อสารการบิน	หลักสูตร 1 ปี 4 เดือน ต่อจากมัธยมศึกษา- ตอนปลาย (ก.พ.ให้เท่ากับหลักสูตร 1 ปี 6 เดือน ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย)
4	ประกาศนียบัตรสื่อสารการบิน	-	สื่อสารการบิน	หลักสูตร 1 ปี 4 เดือน ต่อจากมัธยมศึกษา- ตอนปลาย
5	ประกาศนียบัตรวิชานักบินพาณิชย์ตรี	-	นักบินพาณิชย์	หลักสูตร 1 ปี 8 เดือน ต่อจากมัธยมศึกษา- ตอนปลาย (ก.พ.ให้เท่ากับหลักสูตร 1 ปี 6 เดือน ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย)
6	ประกาศนียบัตรวิชาวิศวกรรม- อากาศยาน สาขาซ่อมบำรุง	-	วิศวกรรมอากาศยาน	หลักสูตร 2 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

ลำดับที่	ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร	สาขาวิชา/วิชาเอก	คุณวุฒิทาง	หมายเหตุ
7	ประกาศนียบัตรวิชาช่างอากาศ ประเภท 2 (เครื่องบิน) " Aircraft Maintenance " Technician Type II (Aircraft Maintenance Engineer)	-	ช่างอากาศประเภท 2 (เครื่องบิน)	หลักสูตร 2 ปี 4 เดือน ต่อจากมัธยมศึกษา- ตอนปลาย (ก.พ.ให้เท่ากับหลักสูตร 2 ปี)
8	ประกาศนียบัตรวิชาบำรุงรักษา- เครื่องสื่อสาร (Communication Maintenance)	-	บำรุงรักษาเครื่องสื่อสาร	หลักสูตร 2 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย เปลี่ยนเป็นหลักสูตร 2 ปี 4 เดือน ต่อจาก มัธยมศึกษาตอนปลาย
9	ประกาศนียบัตรวิชาช่างอากาศ ประเภท 2 (เฮลิคอปเตอร์) " Aircraft Maintenance " Technician Type II (Helicopter)	-	ช่างอากาศประเภท 2 (เฮลิคอปเตอร์)	หลักสูตร 2 ปี 4 เดือน ต่อจากมัธยมศึกษา- ตอนปลาย
10	ประกาศนียบัตรวิชาบำรุงรักษา- เครื่องวัดประกอบการบิน (Aircraft Instruments Maintenance)	-	บำรุงรักษาเครื่องวัดประกอบการบิน	หลักสูตร 2 ปี 4 เดือน ต่อจากมัธยมศึกษา- ตอนปลาย
<b>กรมอุตุฯนิยมหาวิทยาลัย</b>				
1	ประกาศนียบัตรวิชาอุตุฯนิยมหาวิทยาลัย	-	อุตุฯนิยมหาวิทยาลัย	หลักสูตร 1 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
<b>กระทรวงมหาดไทย</b>				

ลำดับที่	ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร	สาขาวิชา/วิชาเอก	คุณวุฒิทาง	หมายเหตุ
<b>กรมตำรวจ</b>				
1	ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล	-	ผู้ช่วยพยาบาล	หลักสูตร 1 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนต้น
2	ประกาศนียบัตรวิชาพนักงานวิทยุสื่อสาร	-	การสื่อสาร	หลักสูตร 1 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนต้น และรับราชการ 1 ปี (หลักสูตร 1,296 ชั่วโมง)
3	ประกาศนียบัตรวิชาช่างวิทยุของตำรวจ	-	ช่างวิทยุ	หลักสูตร 1,296 ชั่วโมง ต่อจากมัธยมศึกษา- ตอนต้นและรับราชการ 1 ปี และจบหลักสูตร พนักงานวิทยุสื่อสารและฝึกภาคสนาม 3 เดือน
4	ประกาศนียบัตรวิชาพนักงานวิทยุสื่อสาร	-	ช่างวิทยุสื่อสาร	หลักสูตร 1,523 ชั่วโมง ต่อจากมัธยมศึกษา- ตอนต้นและรับราชการ 1 ปี
5	ประกาศนียบัตรวิชาช่างวิทยุ	-	ช่างวิทยุ	หลักสูตร 1,611 ชั่วโมง ต่อจากมัธยมศึกษา- ตอนต้นและรับราชการ 1 ปีและจบหลักสูตร พนักงานวิทยุสื่อสาร
6	ประกาศนียบัตรวิชาพยาบาลและอนามัย (3 ปี) และประกาศนียบัตรผดุงครรภ์ (6 เดือน)	-	การพยาบาล, พยาบาลและอนามัย, ผดุงครรภ์	หลักสูตร 3 ปี 6 เดือน ต่อจากมัธยมศึกษา- ตอนปลาย
7	ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์	-	การพยาบาล	หลักสูตร 4 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย (เดิมชื่อประกาศนียบัตรชั้นสูงการพยาบาล- และผดุงครรภ์)
<b>กรมราชทัณฑ์</b>				

ลำดับที่	ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร	สาขาวิชา/วิชาเอก	คุณวุฒิทาง	หมายเหตุ
1	ประกาศนียบัตรโรงเรียนข้าราชการ ฝ่ายราชทัณฑ์	-	ราชทัณฑ์	หลักสูตร 2 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนต้น (ปัจจุบันเลิกสอนแล้ว)
<b>กรมที่ดิน</b>				
1	ประกาศนียบัตรวิชาช่างรังวัดจัตวา (อันดับ 1)	-	ช่างรังวัด	หลักสูตร 1 ปีต่อจากมัธยมศึกษาตอนต้น (ปัจจุบันเลิกสอนแล้ว)
2	ประกาศนียบัตรวิชาช่างรังวัดจัตวา (อันดับ 2)	-	ช่างรังวัด	หลักสูตร 3 ปีต่อจากมัธยมศึกษาตอนต้น (ปัจจุบันเลิกสอนแล้ว)
3	ประกาศนียบัตรวิชาช่างสำรวจ (แผนที่)	-	ช่างสำรวจแผนที่	หลักสูตร 1 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย รับรอง 6 รุ่น ตั้งแต่ปี 2506 - 2511 (ปัจจุบันเลิกสอนแล้ว)
<b>กระทรวงวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม</b>				
<b>กรมวิทยาศาสตร์</b>				
1	ประกาศนียบัตรเคมีปฏิบัติ	-	เคมี, เคมีปฏิบัติ	หลักสูตร 2 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย (ปัจจุบันเลิกสอนแล้ว)
2	ประกาศนียบัตรเคมีปฏิบัติ	-	เคมี, เคมีปฏิบัติ	หลักสูตร 3 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย (โอนไปสังกัดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
<b>กระทรวงสาธารณสุข</b>				
<b>กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์</b>				

ลำดับที่	ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร	สาขาวิชา/วิชาเอก	คุณวุฒิทาง	หมายเหตุ
1	ประกาศนียบัตรพนักงานวิทยาศาสตร์- การแพทย์	-	วิทยาศาสตร์การแพทย์	หลักสูตร 1 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
2	ประกาศนียบัตรวิชาพนักงาน- วิทยาศาสตร์การแพทย์เซลล์วิทยา	-	วิทยาศาสตร์การแพทย์, เซลล์วิทยา	หลักสูตร 2 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
3	ประกาศนียบัตรวิชาพนักงาน- วิทยาศาสตร์การแพทย์	-	วิทยาศาสตร์การแพทย์	หลักสูตร 2 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
4	ประกาศนียบัตรเจ้าพนักงาน- วิทยาศาสตร์การแพทย์	-	วิทยาศาสตร์การแพทย์	หลักสูตร 2 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
5	ประกาศนียบัตรวิชาพยาบาลและอนามัย (3 ปี) และประกาศนียบัตรผดุงครรภ์ (6 เดือน)	-	พยาบาลและอนามัยและผดุงครรภ์	หลักสูตร 3 ปี 6 เดือน ต่อจากมัธยมศึกษา- ตอนปลาย
<b>กรมอนามัย</b>				
1	ประกาศนียบัตรวิชาพนักงาน- อนามัยจิตวา	-	การสาธารณสุข	หลักสูตร 1 ปี 6 เดือน ต่อจากมัธยมศึกษา- ตอนต้น เปลี่ยนเป็นหลักสูตร 1 ปี ต่อจาก มัธยมศึกษาตอนต้น (ปัจจุบันเลิกสอนแล้ว)
2	ประกาศนียบัตรวิชาผดุงครรภ์อนามัย	-	การสาธารณสุข, ผดุงครรภ์และอนามัย	หลักสูตร 1 ปี 6 เดือน ต่อจากมัธยมศึกษา- ตอนต้น เปลี่ยนเป็นหลักสูตร 2 ปี ต่อจาก มัธยมศึกษาตอนต้น
3	ประกาศนียบัตรวิชาพนักงาน- วิทยาศาสตร์จิตวา	โรคติดต่อ	พนักงานวิทยาศาสตร์, โรคติดต่อ	หลักสูตร 1 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย (ปัจจุบันเลิกสอนแล้ว)



ลำดับที่	ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร	สาขาวิชา/วิชาเอก	คุณวุฒิทาง	หมายเหตุ
4	ประกาศนียบัตรวิชาพนักงาน- วิทยาศาสตร์จัตวา	กามโรคและคุดทะราด	พนักงานวิทยาศาสตร์, กามโรคและคุดทะราด	หลักสูตร 1 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย (ปัจจุบันเลิกสอนแล้ว)
5	ประกาศนียบัตรวิชาพนักงาน- วิทยาศาสตร์จัตวา	ไข้มาลาเรีย	พนักงานวิทยาศาสตร์, ไข้มาลาเรีย	หลักสูตร 1 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย (ปัจจุบันเลิกสอนแล้ว)
6	ประกาศนียบัตรการพยาบาลและ- ผดุงครรภ์ (ระดับต้น)	-	การพยาบาล, การพยาบาลและผดุงครรภ์	หลักสูตร 2 ปีต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
7	ประกาศนียบัตรการพยาบาลและ- การผดุงครรภ์ (ระดับต้น)	-	การพยาบาล, การพยาบาลและการผดุงครรภ์	เดิมชื่อประกาศนียบัตรการพยาบาลและ- ผดุงครรภ์ (ระดับต้น)
8	ประกาศนียบัตรวิชาทันตภิบาล	-	ทันตภิบาล	หลักสูตร 2 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย (เดิมเป็นหลักสูตร 1 ปี 6 เดือน ต่อจาก มัธยมศึกษาตอนปลาย)
9	ประกาศนียบัตรวิชาพนักงานอนามัยตรี	-	พนักงานอนามัย	หลักสูตร 1 ปี ต่อจากประกาศนียบัตร- พนักงานอนามัยจัตวาและรับราชการ 4 ปี (ปัจจุบันเลิกสอนแล้ว) ไม่ได้กำหนดเงินเดือน
10	ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์ระดับต้น	-	การพยาบาล	หลักสูตร 2 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
11	ประกาศนียบัตรสาธารณสุขชุมชน (ผดุงครรภ์อนามัย)	-	การสาธารณสุข, สาธารณสุขชุมชน, ผดุงครรภ์อนามัย	หลักสูตร 2 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
12	ประกาศนียบัตรวิชา- ผู้ตรวจการนางสงเคราะห์	-	ผู้ตรวจการนางสงเคราะห์	หลักสูตร 6 เดือน ต่อจากประกาศนียบัตร- พยาบาลและรับราชการ 2 ปี (ปัจจุบันเลิกสอนแล้ว) ไม่ได้กำหนดเงินเดือน

ลำดับที่	ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร	สาขาวิชา/วิชาเอก	คุณวุฒิทาง	หมายเหตุ
13	ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์	-	การพยาบาล	หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี/เทียบเท่าปริญญาตรี
<b>สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข</b>				
1	ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลจิตวาท	-	ผู้ช่วยพยาบาล	หลักสูตร 1 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนต้น
2	ประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์	-	ผู้ช่วยทันตแพทย์	หลักสูตร 1 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนต้น เปลี่ยนเป็นหลักสูตร 1 ปี ต่อจาก มัธยมศึกษาตอนปลาย
3	ประกาศนียบัตรวิชาผู้ช่วยเภสัชกร	-	ผู้ช่วยเภสัชกร	หลักสูตร 1 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนต้น
4	ประกาศนียบัตรวิชาพนักงานอนามัย	-	พนักงานอนามัย	หลักสูตร 1 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนต้น (ปัจจุบันเลิกสอนแล้ว)
5	ประกาศนียบัตรวิชาพนักงานอนามัย- จิตวาท	-	พนักงานอนามัย	หลักสูตร 1 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนต้น (ปัจจุบันเลิกสอนแล้ว)
6	ประกาศนียบัตรวิชาพนักงานผู้ช่วย- กายภาพบำบัด	-	การสาธารณสุข, กายภาพบำบัด	หลักสูตร 2 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนต้น
7	ประกาศนียบัตรวิชาเจ้าหน้าที่สาธารณสุข (พนักงานอนามัย)	-	การสาธารณสุข	หลักสูตร 2 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนต้น เปลี่ยนเป็นหลักสูตร 2 ปี ต่อจากมัธยม- ศึกษาตอนปลาย
8	ประกาศนียบัตรวิชาพนักงาน- วิทยาศาสตร์จิตวาท	ไข้มาลาเรีย	การสาธารณสุข	หลักสูตร 2 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนต้น (ปัจจุบันเลิกสอนแล้ว)
9	ประกาศนียบัตรวิชาผู้ช่วยพยาบาลและ- ผดุงครรภ์	-	การพยาบาลและผดุงครรภ์	หลักสูตร 2 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนต้น

ลำดับที่	ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร	สาขาวิชา/วิชาเอก	คุณวุฒิทาง	หมายเหตุ
10	ประกาศนียบัตรการแพทย์แผนไทย (อายุรเวท)	-	การแพทย์แผนไทย	หลักสูตร 2 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
11	ประกาศนียบัตรเจ้าพนักงาน เภสัชกรรม	-	เภสัชกรรม	หลักสูตร 2 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
12	ประกาศนียบัตรเจ้าพนักงานสาธารณสุข (พนักงานอนามัย)	-	การสาธารณสุข, อนามัย	หลักสูตร 2 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
13	ประกาศนียบัตรทันตภิบาล	-	ทันตภิบาล	หลักสูตร 2 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย (เดิมเป็นหลักสูตร 1 ปี 6 เดือน ต่อจาก มัธยมศึกษาตอนปลาย)
14	ประกาศนียบัตรวิชาพยาบาล ผดุงครรภ์ และอนามัย	-	การพยาบาล, การพยาบาลและผดุงครรภ์	หลักสูตร 4 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนต้น
15	ประกาศนียบัตรรังสีการแพทย์	-	รังสีการแพทย์	หลักสูตร 2 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย (เดิมชื่อประกาศนียบัตรรังสีการแพทย์ของ กรมการแพทย์)
16	ประกาศนียบัตรวิชาการพยาบาล และผดุงครรภ์	-	การพยาบาล, การพยาบาลและผดุงครรภ์	หลักสูตร 2 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
17	ประกาศนียบัตรเจ้าพนักงาน- เภสัชกรรม	-	เภสัชกรรม	หลักสูตร 2 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

ลำดับที่	ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร	สาขาวิชา/วิชาเอก	คุณวุฒิทาง	หมายเหตุ
18	ประกาศนียบัตรวิชาพยาบาลและอนามัย (3 ปี) และประกาศนียบัตรผดุงครรภ์ (6 เดือน)	-	การพยาบาล, พยาบาลและอนามัยและผดุงครรภ์	หลักสูตร 3 ปี 6 เดือน ต่อจากมัธยมศึกษา- ตอนปลาย (หลักสูตรมาตรฐาน)
19	ประกาศนียบัตรวิทยาศาสตร์การแพทย์	เซลล์วิทยา	วิทยาศาสตร์การแพทย์, เซลล์วิทยา	หลักสูตร 2 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย (เดิมชื่อประกาศนียบัตรเซลล์วิทยาของ กรมการแพทย์)
20	ประกาศนียบัตรวิทยาศาสตร์การแพทย์	พยาธิวิทยา	วิทยาศาสตร์การแพทย์, พยาธิวิทยา	หลักสูตร 2 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
21	ประกาศนียบัตรวิทยาศาสตร์การแพทย์	พยาธิวิทยาคลินิก	วิทยาศาสตร์การแพทย์, พยาธิวิทยาคลินิก	หลักสูตร 2 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย (เดิมชื่อประกาศนียบัตรเจ้าพนักงาน- วิทยาศาสตร์การแพทย์ ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์)
22	ประกาศนียบัตรวิทยาศาสตร์การแพทย์	โลหิตวิทยาและธนาคารเลือด	วิทยาศาสตร์การแพทย์, โลหิตวิทยาและธนาคารเลือด	หลักสูตร 2 ปี ต่อจากมัธยมศึกษา- ตอนปลาย (เดิมชื่อประกาศนียบัตร เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาโลหิตวิทยาและธนาคารเลือด ของกรมการแพทย์)
23	ประกาศนียบัตรวิทยาศาสตร์สุขภาพ	พันธุกรรม	พันธุกรรม	หลักสูตร 2 ปี ต่อจากมัธยมศึกษา- ตอนปลาย

ลำดับที่	ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร	สาขาวิชา/วิชาเอก	คุณวุฒิทาง	หมายเหตุ
24	ประกาศนียบัตรเวชระเบียน	เวชสถิติ	เวชสถิติ	หลักสูตร 2 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย (เดิมชื่อประกาศนียบัตรเวชสถิติ ของกรมการแพทย์)
25	ประกาศนียบัตรสาธารณสุขศาสตร์	-	การสาธารณสุข, การอนามัย	หลักสูตร 2 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย (เดิมชื่อประกาศนียบัตรเจ้าพนักงาน สาธารณสุข (พนักงานอนามัย))
26	ประกาศนียบัตรสาธารณสุขศาสตร์ (สาธารณสุขชุมชน)	-	การสาธารณสุข, การอนามัย	หลักสูตร 2 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย (เดิมชื่อประกาศนียบัตรสาธารณสุขศาสตร์)
27	ประกาศนียบัตรสาธารณสุขศาสตร์ (ทันตสาธารณสุข)	-	ทันตภิบาล, ทันตสาธารณสุข	หลักสูตร 2 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย (เดิมชื่อประกาศนียบัตรทันตภิบาล)
28	ประกาศนียบัตรสาธารณสุขศาสตร์ (เทคนิคเภสัชกรรม)	-	เภสัชกรรม, เทคนิคเภสัชกรรม	หลักสูตร 2 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย (เดิมชื่อประกาศนียบัตรเจ้าพนักงาน- เภสัชกรรม)
29	ประกาศนียบัตรสัตตศาสตร์ศึกษา	เวชสาริต	ศิลปประยุกต์, เวชสาริต,	หลักสูตร 2 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
30	ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์	-	การพยาบาล	หลักสูตร 4 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย /เทียบเท่าปริญญาตรี
31	ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์และ ผดุงครรภ์ชั้นสูง	-	การพยาบาล, พยาบาลศาสตร์และผดุงครรภ์ชั้นสูง	หลักสูตร 4 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย /เทียบเท่าปริญญาตรี

ลำดับที่	ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร	สาขาวิชา/วิชาเอก	คุณวุฒิทาง	หมายเหตุ
<b>กรรมการแพทย์</b>				
1	ประกาศนียบัตรวิชาเจ้าหน้าที่- วิทยาศาสตร์การแพทย์	พยาบาลวิทยา	วิทยาศาสตร์การแพทย์, พยาบาลวิทยา	หลักสูตร 1 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนต้น เปลี่ยนเป็นหลักสูตร 1 ปี ต่อจากมัธยม- ศึกษาตอนปลาย
2	ประกาศนียบัตรวิชาผู้ช่วยพยาบาล และผดุงครรภ์	-	ผู้ช่วยพยาบาลและผดุงครรภ์	หลักสูตร 1 ปี 6 เดือน ต่อจากมัธยมศึกษา- ตอนต้น
3	ประกาศนียบัตรวิชาผู้ช่วยพยาบาล และจิตเวช	-	ผู้ช่วยพยาบาลและจิตเวช	หลักสูตร 1 ปี 6 เดือน ต่อจากมัธยมศึกษา- ตอนต้น เปลี่ยนเป็นหลักสูตร 2 ปี ต่อจาก มัธยมศึกษาตอนต้น พ.ศ.2521 และ เปลี่ยนเป็นหลักสูตร 2 ปี ต่อจาก มัธยมศึกษาตอนปลาย พ.ศ.2524
4	ประกาศนียบัตรวิชาพยาบาลผดุงครรภ์ และอนามัย	-	พยาบาลผดุงครรภ์และอนามัย	หลักสูตร 4 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนต้น
5	ประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์	-	ผู้ช่วยทันตแพทย์	หลักสูตร 1 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย เดิมเป็นหลักสูตร 1 ปี ต่อจากมัธยมศึกษา- ตอนต้น
6	ประกาศนียบัตรเจ้าหน้าที่เวชสาริต	-	เวชสาริต	หลักสูตร 1 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
7	ประกาศนียบัตรวิชาเจ้าหน้าที่- วิทยาศาสตร์การแพทย์	พยาบาลวิทยา	วิทยาศาสตร์การแพทย์, พยาบาลวิทยา	หลักสูตร 1 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย เดิมเป็นหลักสูตร 1 ปี ต่อจากมัธยมศึกษา- ตอนต้น

ลำดับที่	ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร	สาขาวิชา/วิชาเอก	คุณวุฒิทาง	หมายเหตุ
8	ประกาศนียบัตรพนักงานวิทยาศาสตร์- การแพทย์	โลหิตวิทยาและธนาคารเลือด	วิทยาศาสตร์การแพทย์, โลหิตวิทยาและธนาคารเลือด	หลักสูตร 1 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
9	ประกาศนียบัตรวิชาพนักงาน วิทยาศาสตร์ การแพทย์	-	วิทยาศาสตร์การแพทย์	หลักสูตร 1 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย (เดิมชื่อประกาศนียบัตรวิชาพนักงาน- เทคนิคการแพทย์)
10	ประกาศนียบัตรเซลล์วิทยา	-	เซลล์วิทยา	หลักสูตร 2 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย (เดิมชื่อประกาศนียบัตรพนักงาน- วิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาเซลล์วิทยา)
11	ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์ระดับต้น	-	การพยาบาล	หลักสูตร 2 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
12	ประกาศนียบัตรรังสีการแพทย์	-	รังสีการแพทย์	หลักสูตร 2 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
13	ประกาศนียบัตรวิชากายอุปกรณ์เสริม และเทียม	-	กายอุปกรณ์เสริมและเทียม	หลักสูตร 2 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย (เดิมชื่อประกาศนียบัตรช่างประดิษฐ์- กายอุปกรณ์เสริมและเทียม หลักสูตร 2 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนต้น)
14	ประกาศนียบัตรวิชาการพยาบาลและ จิตเวช	-	การพยาบาล, พยาบาลจิตเวช, การพยาบาลและจิตเวช	หลักสูตร 2 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
15	ประกาศนียบัตรวิชาการพยาบาลและ ผดุงครรภ์	-	การพยาบาล, การพยาบาลและผดุงครรภ์	หลักสูตร 2 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

ลำดับที่	ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร	สาขาวิชา/วิชาเอก	คุณวุฒิทาง	หมายเหตุ
16	ประกาศนียบัตรวิชาช่างประดิษฐ์- กายอุปกรณ์	-	ช่างประดิษฐ์กายอุปกรณ์	หลักสูตร 2 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย (เดิมเป็นหลักสูตร 2 ปี ต่อจากมัธยมศึกษา- ตอนต้น/เดิมชื่อสาขาวิชาช่างประดิษฐ์ เครื่องช่วยอวัยวะคนพิการ)
17	ประกาศนียบัตรเจ้าพนักงาน- วิทยาศาสตร์การแพทย์	โลหิตวิทยาและธนาคารเลือด	วิทยาศาสตร์การแพทย์, โลหิตวิทยาและธนาคารเลือด	หลักสูตร 2 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
18	ประกาศนียบัตรวิทยาศาสตร์สุขภาพ	ทันตกรรม	ทันตกรรม, ผู้ช่วยทันตแพทย์	หลักสูตร 2 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
19	ประกาศนียบัตรเวชสถิติ	-	เวชสถิติ	หลักสูตร 2 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
20	ประกาศนียบัตรวิชาพยาบาลและ- อนามัย (3 ปี) และประกาศนียบัตร ผดุงครรภ์ (6 เดือน)	-	กรพยาบาลและอนามัย, ผดุงครรภ์	หลักสูตร 3 ปี 6 เดือน ต่อจากมัธยมศึกษา- ตอนปลาย
21	ประกาศนียบัตรครูพยาบาลตรี หรือ พยาบาลตรี	-	การพยาบาล	หลักสูตร 1 ปี ต่อจากประกาศนียบัตร- พยาบาลผดุงครรภ์ และอนามัยและ รับราชการ 1 ปี
22	ประกาศนียบัตรวิสัญญีพยาบาล (การใส่ยาระงับความรู้สึก)	-	วิสัญญีพยาบาล	หลักสูตร 1 ปี ต่อจากประกาศนียบัตร- พยาบาลและรับราชการ 1 ปี
23	ประกาศนียบัตรทางตจวิทยา	-	ตจวิทยา	หลักสูตร 10 เดือน ต่อจาก พ.บ. + ใบประกอบฯ



ลำดับที่	ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร	สาขาวิชา/วิชาเอก	คุณวุฒิทาง	หมายเหตุ
<b>กรมควบคุมโรคติดต่อ</b>				
1	ประกาศนียบัตรผู้เฝ้าระวังทางอากาศ ระดับนักวิชาการควบคุมโรคติดต่อ	-	ผู้เฝ้าระวังทางอากาศระดับนักวิชาการ ควบคุมโรคติดต่อ	เป็นหลักสูตรฝึกอบรม ไม่กำหนดอัตราเงินเดือน
2	ประกาศนียบัตรพยาบาลและผดุงครรภ์ (ระดับต้น)	-	การพยาบาล, การพยาบาลและผดุงครรภ์	หลักสูตร 2 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
<b>วชิรพยาบาล กรุงเทพมหานคร (วิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย์ กรุงเทพมหานคร)</b>				
1	ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลจิตอาสา	-	ผู้ช่วยพยาบาล	หลักสูตร 1 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนต้น
2	ประกาศนียบัตรวิชาพยาบาลผดุงครรภ์	-	พยาบาลผดุงครรภ์	หลักสูตร 3 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนต้น (ปัจจุบันเลิกสอนแล้ว)
3	ประกาศนียบัตรวิชาพยาบาลผดุงครรภ์ และอนามัย	-	การพยาบาล, พยาบาลผดุงครรภ์และอนามัย	หลักสูตร 4 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนต้น (ปัจจุบันเลิกสอนแล้ว)
4	ประกาศนียบัตรวิชาพยาบาลและ อนามัย	-	การพยาบาล, พยาบาลและอนามัยและผดุงครรภ์	หลักสูตร 3 ปี 6 เดือน ต่อจากมัธยมศึกษา- ตอนปลาย
5	ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์	-	การพยาบาล	หลักสูตร 4 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย /เทียบเท่าปริญญาตรี หลักสูตรต่อเนื่อง 1 ปี ต่อจากอนุปริญญาพยาบาล และอนามัย หรือ ประกาศนียบัตรผดุงครรภ์ (หลักสูตร 3 ปี 6 เดือน ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย)
6	ปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต	-	การพยาบาล	

ลำดับที่	ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร	สาขาวิชา/วิชาเอก	คุณวุฒิทาง	หมายเหตุ
<b>โรงพยาบาลหัวเจียว</b>				
1	ประกาศนียบัตรวิชาผดุงครรภ์และ อนามัย	-	ผดุงครรภ์อนามัย	หลักสูตร 2 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนต้น แต่ได้เท่ากับหลักสูตร 1 ปี 6 เดือน ต่อจาก มัธยมศึกษาตอนต้น
2	ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (พยาบาลและผดุงครรภ์)	-	การพยาบาล, การพยาบาลและผดุงครรภ์	หลักสูตร 4 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
<b>สภาวิชาชีพไทย</b>				
1	ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลจิตอาสา	-	ผู้ช่วยพยาบาล	หลักสูตร 1 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนต้น
2	ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล	-	ผู้ช่วยพยาบาล	หลักสูตร 1 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนต้น
3	ประกาศนียบัตรวิชาพยาบาล	-	พยาบาล	หลักสูตร 3 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนต้น (ปัจจุบันเลิกสอนแล้ว)
4	ประกาศนียบัตรวิชาพยาบาลผดุงครรภ์ และอนามัย	-	การพยาบาล, พยาบาลผดุงครรภ์และอนามัย	หลักสูตร 4 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนต้น (ปัจจุบันเลิกสอนแล้ว)
5	ประกาศนียบัตรวิทยาศาสตรการแพทย์	รังสีเทคนิค	รังสีเทคนิค	หลักสูตร 3 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
<b>The Institute Book-Keeper, London</b>				
1	ประกาศนียบัตรชั้น Associate Examination in Bookkeeping	-	การบัญชี	หลักสูตร 3 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนต้น

ลำดับที่	ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร	สาขาวิชา/วิชาเอก	คุณวุฒิทาง	หมายเหตุ
<b>โรงพยาบาลแมคคอร์มิค เชียงใหม่</b>				
1	ประกาศนียบัตรวิชาพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัย	-	การพยาบาล, พยาบาลผดุงครรภ์และอนามัย	หลักสูตร 4 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนต้น (ปัจจุบันเลิกสอนแล้ว)
2	ประกาศนียบัตรวิชาพยาบาลและอนามัย (3 ปี) และประกาศนียบัตรผดุงครรภ์ (6 เดือน)	-	การพยาบาล, พยาบาลและอนามัยและผดุงครรภ์	หลักสูตร 3 ปี 6 เดือน ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
<b>โรงเรียนพยาบาล โรงพยาบาลกลาง</b>				
1	ประกาศนียบัตรวิชาพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัย	-	การพยาบาล, พยาบาลผดุงครรภ์และอนามัย	หลักสูตร 4 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนต้น (ปัจจุบันเลิกสอนแล้ว)
2	ประกาศนียบัตรวิชาพยาบาลและอนามัย (3 ปี) และประกาศนียบัตรผดุงครรภ์ (6 เดือน)	-	การพยาบาล, พยาบาลและอนามัยและผดุงครรภ์	หลักสูตร 3 ปี 6 เดือน ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
<b>โรงเรียนพยาบาล ผดุงครรภ์และอนามัย โรงพยาบาลมิชชั่น</b>				
1	ประกาศนียบัตรวิชาพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัย	-	การพยาบาล, พยาบาลผดุงครรภ์และอนามัย	หลักสูตร 4 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนต้น รับรองเฉพาะรุ่น พ.ศ.2504 - 2511
<b>วิทยาลัยแพทยศาสตร์ กรุงเทพมหานคร สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยมหิดล</b>				
1	ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต	-	แพทยศาสตร์	หลักสูตร 6 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยมหิดล